



# BAY

## ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

มุ่งสู่การเป็นธนาคารอย่างยั่งยืน สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบ ไปพร้อมกับการยกระดับความปลอดภัยของธุรกรรมทางการเงินให้แก่ลูกค้า

### Highlights

สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่คำนึงถึง ESG และพัฒนาโครงการทางธุรกิจที่เสริมสร้างความยั่งยืนทางสังคม เช่น สินเชื่อธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ทรานซาคชั่นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดูแลทรัพยากรทางทะเล อีกทั้งเป็นองค์กรแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่ออก Gender Bond เพื่อให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการหญิง นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ลงนาม (Signatory) รับหลักการธนาคารที่มีความรับผิดชอบต่อองค์กรสหประชาชาติ (UN Principles for Responsible Banking) ที่พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารทั่วโลกกับสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติด้วยวิธีริเริ่มด้านการเงิน (UNEP FI)

#### สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินและสินเชื่อที่สนับสนุนการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

- สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของประเทศไทย โดยร่วมมือกับ International Finance Corporation (IFC) ออกตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) และตราสารหนี้ทางทะเล (Blue Bond) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย คิดเป็นมูลค่ากว่า 14,236 ล้านบาท ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างเสถียรภาพทางการเงินแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามกรอบ Thailand Taxonomy ได้อีกด้วย
- กำหนดนโยบายให้สินเชื่อที่ยั่งยืนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เน้นสนับสนุนโครงการที่สอดคล้องกับ ESG ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยขยายเป้าด้วยการเพิ่มเงินทุนสนับสนุนโครงการของธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนอีก 1 แสนล้านบาท ภายในปี 2573 (เทียบกับปีฐาน 2564) ซึ่ง ณ ไตรมาส 2/2567 ธนาคารได้สนับสนุนเงินทุนสะสมแล้วคิดเป็นมูลค่ากว่า 203,803 ล้านบาท
- ในปี 2566 ธนาคารให้สินเชื่อสนับสนุนธุรกิจพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานก๊าซชีวภาพ และพลังงานชีวมวล รวมเป็นวงเงินกว่า 11,880 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามีส่วนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

#### ปรับตัวมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอนและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร

- มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) และมีเป้าหมายในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการทางธุรกิจเป็นศูนย์ (Net zero emissions) ภายในปี 2573 และมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบริการทางการเงินให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593
- ในปี 2566 ธนาคารปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรผ่านโครงการ Krungsri Race to Zero ซึ่งเน้นการลดขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความยั่งยืนขององค์กรและสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### ยกระดับการตรวจจับธุรกรรมผิดกฎหมายเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน

- ดำเนินการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินอย่างเข้มข้น โดยการจัดกลุ่มบัญชีบัญชีเป็นกลุ่มต่าง ๆ เพื่อมีส่วนช่วยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน นำเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) มาช่วยเพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็วในการรายงานธุรกรรมต้องสงสัย ข้อมูลที่ตรวจพบจะถูกส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีมาตรการป้องกันการเปิดบัญชีที่อาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการและยกระดับการทำธุรกรรมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เพิ่มการตรวจจับการปลอมแปลงทางชีวภาพแบบละเอียด (Liveness Detection) ในแอปพลิเคชัน KMA เพื่อยกระดับความปลอดภัย เช่น การยืนยันตัวตนผ่านวีดีโอคอล ทำให้สามารถตรวจสอบความผิดปกติ ลดความเสี่ยงจากอาชญากรรมทางการเงิน และยกระดับความปลอดภัยให้ธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

## Sustainability Awards

กลุ่มธุรกิจการเงิน  
หมวดธนาคาร  
SET : Market Cap. สูงกว่า 100,000 ล้านบาท

